

ทุนอุดหนุน 134 จุดสั่งพักซื้อขาย

วิกฤตโควิดดึงเหวทั้งโลก ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดใน 21 ปี ดีดีบิรินทร์ไทยออกมีผล 1 เม.ย. ผอ.สุวรรณภูมิไขกอกแล้ว

พิษโควิดยังแรง ดัชนีหุ้นทั่วโลก
ร่วงหนัก ไทยติดลบ 134 จุด
'สมคิด'สั่งคลังตั้งกองทุนพยุงหุ้น
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ทุนอุดหนุน

'สมคิด'สั่งตั้งกองทุนพยุงหุ้น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลังว่า มีหรือใน 3 ประเด็น คือ ให้ตั้งกองทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้น ซึ่งได้บอกทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังไปแล้วว่าให้เร่งตั้ง เพราะขณะนี้เหตุการณ์ไม่ปกติ และเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป รวมถึงไทย หุนถกมากทั้งๆ ที่พื้นฐานของไทยดีมาก

"เมื่อเกิดการตื่นตระหนกทำให้หุ้นไทยตกมาก รัฐบาลจำเป็นต้องดูแล ซึ่งให้การบ้านผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วคิดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะจบ ในอดีตไทยเคยตั้งกองทุนพยุงหุ้นเข้าไปช่วยพยุงหุ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว แต่ขณะนี้อาจต้องใช้กลไกอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้น โดยเงินที่จะใช้นั้นมีอยู่แล้ว แต่จะเป็นเท่าไร ต้องดูความเหมาะสม สถานการณ์แบบนี้ระยะยาวมีกำไรทั้งนั้น เขาเป็นว่ารัฐบาล กระทรวงการคลังดูแล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องเข้าไปดูแล เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทั้งตลาดเงินและตลาดทุน" นายสมคิดกล่าว

สั่งคลังจ่อกระตุ้นศก.ระยะ 2

นายสมคิดกล่าวต่อว่า นอกจากนี้สั่งให้กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 เพื่อใช้ในข่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ซึ่งช่วงนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้โดยต้องเตรียมวงเงินและมาตรการไว้ แม้ยังไม่ถึงเวลา แต่ต้องทำให้ประชาชนได้อุ่นใจว่า มีมาตรการเตรียมไว้แล้ว โดยมาตรการชุดที่ 1 ออกไปตีพอสสมควรที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ ไม่ให้เอาคนออก (เลย์ออฟ) ตอนนี้อยู่เวลาที่ต้องดูแลประชาชน

"สั่งให้หามาตรการในการดูแลประชาชนเพิ่มเติม โดยให้การบ้านไปกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในดูแลคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 เพราะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้หนักหนาмаกตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศห้ามคนอยู่เดินทางเข้าสหรัฐ เป็นเรื่องใหญ่การค้าการขายติดต่อกันลำบากมากขึ้น" นายสมคิดกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายสมคิดให้สัมภาษณ์หุ้นไทยร่วงอย่างหนัก 125.05 จุด หรือ 10% ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว (เซอร์กิตเบรกเกอร์) 30 นาที

อุตตมรับลูกดูแลตลาดหุ้น

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงอย่างหนัก ตั้งแต่เปิดตลาดช่วงเช้าวันที่ 12 มีนาคมว่า รับรายงานจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว สาเหตุหลักเกิดจากกรณีที่ต้องคัดรอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นการแพร่ระบาดรุนแรง ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลง ซึ่งสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง หากจำเป็นเข้าไปดูแลก็จะออกมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว (SSF) แล้ว

"กระทรวงพร้อมที่จะออกมาตรการทางภาษีดูแลเพิ่มเติม แต่ไม่คิดที่จะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้น" นายอุตตมกล่าว และว่า เชื่อว่า เมื่อดัชนีตลาดหุ้นปรับลดลงมาก ก็สามารถปรับน้ำหนักกลับมาได้ หากสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากพื้นฐานดัชนีตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่ง

หุ้นไทยดิ่งหนัก 134.98 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่า ทุนเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยเปิดตลาดภาคเช้าระดับ 1,249.89 จุด ปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,140.0 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,114.91 จุด ปรับลดลง 134.98 จุด หรือ 10.80% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,187.39 จุด ทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,095.37 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 101,652.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายสุทธิ 4,636.95 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 4,077.94 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 1,928.87 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 10,643.76 ล้านบาท โดยดัชนีลบน้อยสุด 62.50 จุด ลบมากที่สุด 154.52 จุด

จัดใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์รอบ 12 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 12 มีนาคม 2563 พบว่าดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบอย่างหนัก โดยปรับลดลงกว่า 125.05 จุด หรือลดลง 10.00% ไปอยู่ที่ระดับ 1,124.84 จุด ส่งผลให้ต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี (เซอร์กิตเบรกเกอร์) ครั้งแรกในรอบ 11 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ช่วงเวลา 14.38 น.โดยใช้เวลาในการหยุดซื้อขาย 30 นาที ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งระบุว่ากรณีนี้ที่สภาวะการซื้อขายมีความผันผวนรุนแรง ราคาหลักทรัพย์โดยรวมเปลี่ยนแปลงลดลงมาก เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว สำหรับมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ผ่านมา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 มีนาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15342

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

Col.Inch: 219.33 Ad Value: 241,263

PRValue (x3): 723,789

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทุนอุดหนุน 134 จุดสั่งพักซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์เคยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ 1.วันที่ 19 ธันวาคม 2549 ดัชนีหุ้นไทยลดลงกว่า 142.63 จุด หรือ 19.52% สาเหตุเกิดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการกันสำรอง 30% เพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท ซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวในประวัติศาสตร์ 2.วันที่ 10 ตุลาคม 2551 ดัชนีหุ้นไทยลดลง 50.08 จุด หรือ 10.02% สาเหตุเกิดจากแรงปรับลดลงตามภูมิภาคหลายแห่งที่ร่วงแรงมากกว่า 10% เนื่องจากความไม่มั่นใจของนักลงทุน หลังจากวิกฤตการเงินเริ่มลามไปสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 3.วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ดัชนีหุ้นไทยลดลง 43.29 จุด หรือ 10% สาเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสินเชื่อซับไพรม์

หุ้นทั่วโลกร่วงระนาว

หลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ตลาดหลักทรัพย์ต่างพากันปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนหวั่นวิตกว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ จะไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญได้

โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงมากกว่า 1,400 จุด ทำให้ภาพรวมมูลค่าของตลาดลดลงถึง 20% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา จนถึงได้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ก็แสดงตัวเลขที่ใกล้จะระบุได้ว่ากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน และเป็นการปรับตัวลดลงที่รวดเร็วที่สุด โดยสถิติก่อนหน้านี้ที่ตลาดดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวลดลงจนอยู่ในแนวโน้มขาลงนั้นใช้เวลาถึง 55 วัน เมื่อปี 2530

ทั้งนี้ ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 1464.94 จุด หรือ 5.9% มาปิดที่ 23,553.22 จุด ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 4.9% มาปิดที่ 2,741.38 จุด ส่วนดัชนีแนสแด็กลดลง 4.7% มาปิดที่ 7,952.05 จุด ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดหุ้นจะยังแกว่งตัวอย่างรุนแรงเช่นนี้ต่อไป จนกระทั่งมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกลดลง

ราคาน้ำมันโลกดิ่งต่อ

ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ร่วงลงอย่างหนักอันเนื่องมาจากการเผชิญหน้าระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียเกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตยังคงไม่ดีขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงไปแล้วเกือบ 50% ในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจและยังเกิดขึ้นในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกล่าสุดลดลงมาปิดที่เกือบ 33 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเท่านั้น

นักวิเคราะห์ฉายภาพ

นายณัฐพล คำภาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงรุนแรงกว่า 10% ส่งผลให้ต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี (เซอร์กิตเบรกเกอร์) 1 ครั้งในภาคบ่าย ซึ่งถือเป็นการใช้ครั้งแรกในรอบ 11 ปี 4 เดือน สาเหตุหลักมาจากความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยเฉพาะการระบาดแบบเร่งตัวขึ้นในยุโรป ส่วนในประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 11 ราย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 หลักภายในวันเดียว จึงทำให้ภาวะการลงทุนถูกกดดันจากโรครระบาด รวมถึงในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา-19 เป็นโรครระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก อีกทั้งสหรัฐยังไม่มีการออกมาตรการเพิ่มเติมรูปแบบออกมา บอกเพียงแค่ว่าเงิน 200,000 ล้านบาท ที่จะใช้เท่านั้น ซึ่งตลาดยังรอดูการตอบรับมาตรการที่สหรัฐออกมาอยู่ว่าจะสามารถตอบสนองตลาดหุ้นได้มากน้อยเท่าใด ในขณะที่ฝั่งยุโรปเอง นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีชาวเยอรมันกว่า 70% ที่มีโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน โดยหุ้นเอเชียปรับตัวลดลง 5% ตามดัชนีดาวโจนส์ที่ร่วงลงกว่า 1,465 จุด ตามมาด้วยยุโรป ลดลง 6-7% ส่วนไทยปรับตัวลดลงแรงมาก ซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดเกิดใหม่ อาทิ ฟิลิปปินส์ ที่ลดลงกว่า 10% เช่นกัน

หยุดเทรดชั่วคราวสกัดเก็งกำไร

“ภาพรวมหากดูสถิติการใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม ปี 2549 เป็นการเข้ามาตรการกันสำรอง 30% (แคปิตัลคอนโทรล) เพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท ซึ่งไม่สามารถประเมินจากครั้งนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่หากดูอีก 2 ครั้งที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้หากอ้างอิงจาก 2 ครั้งล่าสุด หลังจากใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้ว ในวันรุ่งขึ้นตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 5% ส่วนวันถัดๆ ไปจะขึ้นเฉลี่ยประมาณ 8% จึงเชื่อว่าหากไม่มีปัจจัยอะไรที่เข้ามาสร้างความเหนือคาดหมายอีก สถิติก็ควรจะทำงาน เนื่องจากยังมีความหวังอยู่ จากการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซึ่งเชื่อว่าจะต้องอัดฉีดเงินเยอะมากๆ เพราะการระบาดในตอนนี้ไปรุนแรงในยุโรป และไปหนักที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจเยอะมากอยู่แล้ว จึงคาดหวังว่าอีซีบีจะต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเยอะมากขึ้น รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง ทำให้ไม่เชื่อว่าจะไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย” นายณัฐพลกล่าว

เงินเข้าระบบเยอะมากขึ้น รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง ทำให้ไม่เชื่อว่าจะไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย” นายณัฐพลกล่าว

ตั้งกองทุนอาจช่วยได้บ้าง

นายณัฐพลกล่าวว่า ส่วนในประเทศไทย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นขึ้นมา ซึ่งจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงยังไม่แน่ใจ แต่น่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงมีมาตรการที่จะบรรเทาผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจ หรือตลาดหุ้น ชุดที่ 2 หรือ 3 ออกมาเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ โดยมองว่ามาตรการที่เหลืออกมีทางเลือกอีกไม่มาก จึงคาดว่าจะมีโอกาสเห็นมาตรการทางภาษี ส่วนบุคคลและนิติบุคคลออกมาได้ ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกในระยะถัดไป ในช่วงสั้นๆ แต่ในระยะยาวจะกลับมาดีขึ้นก็ต่อเมื่อเจอวัคซีนที่สามารถรักษาเชื้อไวรัสได้และสามารถควบคุมไวรัสได้อย่างจริงจัง ซึ่งหากเจอแล้วจะทำให้ดัชนีหุ้นฟื้นได้ในระยะยาว สำหรับรอบการเคลื่อนไหวในขณะนี้ แนวรับระดับ 1,100 จุด บวกหรือลบ 10 จุด แนวต้าน 1,120 จุด ถัดไป 1,130 จุด และ 1,150 จุด กลยุทธ์ที่แนะนำในการลงทุนคือ จากเดิมแนะนำให้ปรับลดน้ำหนักในการลงทุน แต่ขณะนี้ถือเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี ทั้งด้านกระแสเงินสดมั่นคง และมีปันผลอยู่บ้าง ได้แก่ หุ้นกลุ่มสื่อสาร หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หุ้นกลุ่มอาหารและค้าปลีก

ไอเอเอฯหาพวกตั้งกองทุนพยุงหุ้น

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (ไอเอเอ) เปิดเผยว่า แนวคิดการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น รายละเอียดในการหารือกับภาครัฐ ได้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นแกนหลักในการหารือถึงการตั้งกองทุนดังกล่าว และได้ให้โจทย์ตลาดทุนเสนอแหล่งเงินทุนและรูปแบบกองทุนต่อไป เบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนจะได้รับการลงขันกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน โดยหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้กองทุนรวมเพื่อการออม (เอสเอสเอฟ) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีเพิ่มเติมได้อีก 2 แสนบาท โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2563 เชื่อว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

“ในภาวะปัจจุบันที่ดัชนีหุ้นปรับลดลงหลดแนวรับใหญ่ที่ 1,200 จุดไปแล้ว สาเหตุมาจากการที่องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ได้ออกมาประกาศให้ไวรัสโคโรนา-19 เป็นภาวะการระบาด

ใหญ่ทั่วโลก ทำให้การจัดตั้งกองทุนพุ่งหุ้นต้องจัดตั้งให้เร็วที่สุด เพราะหากลักษณะกองทุนที่ออกมาไม่เงินโซ และโครงสร้างเหมือนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) เชื่อว่าจะช่วยพยุงตลาดหุ้นได้ดี” นายสมบัติกล่าว

ความเชื่อมั่นฯพ.ต่ำสุด 21 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลง

มาอยู่ที่ระดับ 64.8 ลดลง จากเดือนมกราคมอยู่ที่ 67.3 ซึ่งเป็นค่าดัชนีต่ำสุดในรอบ 21 ปี ผลจากปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 251 เดือน หรือ 20 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 ปีจจัยลบมาจากความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 งบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้า ผลกระทบภัยแล้งและเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคการเกษตร ที่มีสัญญาณซึมตัวลง

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 52.5 ลดลงจาก 54.9 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำ อยู่ที่ 61.4 ลดลงจาก 63.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ระดับ 80.4 ลดลงจาก 83.0 ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ 42.7 ลดลงจาก 45.0 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต อยู่ที่ 74.3 ลดลงจากระดับ 76.8 ซึ่งการปรับตัวลดลงจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและกดดันให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายใช้สอยต่อเนื่องไปจนถึงกลางไตรมาส 3/2563

โควิด-19 ดันใช้จ่ายเงินเพิ่ม

นายธนวรรธน์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้สำรวจประชาชนและภาคธุรกิจ 800 รายทั่วประเทศและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่กว่า 73% มีแนวโน้มกังวลเพิ่มขึ้นต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ทำให้เดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3,568.61 บาท

ต่อคน และส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กินเวลานานถึง 8 เดือน

นายธนวรรธน์กล่าวว่า จากปัจจัยลบดังกล่าวทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯปรับประมาณการตัวเลขจีดีพีปี 2563 ใหม่จากเดิมคาดไว้ขยายตัว 2.8% มาอยู่ในกรอบ 0.6-1.6% พร้อมประเมิน

บนสมมติฐานการส่งออกลดลง จากคาดไว้บวก 0.8% เป็นติดลบ 1% จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากประมาณ 40 ล้านคน เหลือประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำให้รายได้ลดลง เช่น ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

“เชื่อว่าขณะนี้ภาครัฐกำลังพยายามเร่งแก้ปัญหาอยู่ เพราะหากมีเม็ดเงินอัดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ประมาณ 3-5 แสนล้านบาท รวมถึงปัญหาโรคโควิด-19 คลี่คลายลงในครึ่งปีนี้ได้ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 ยังขยายตัวได้สูงสุด 1.6%” นายธนวรรธน์กล่าว

คาดสงกรานต์สูญ 4-5 หมื่นล้านบาท

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จากความกังวลเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ช่วงสงกรานต์ต้องยกเลิก อาทิ ถนนข้าวสาร เป็นต้น จะส่งผลให้บรรยากาศช่วงสงกรานต์ปีนี้ซึมตัวไม่คึกคักเหมือนทุกปี อาจทำให้เงินสะพัดหายไปถึง 30-40% จากปีก่อนสะพัด 1.4 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีผลต่อตลาดหุ้นมีแนวโน้มลดลงได้อีก เพื่อเทขายไปถือทองคำแทน

คลังคลายกฎจัดซื้อ-เร่งเบิกงบ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายนโยบายการเบิกจ่ายเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดประกอบด้วย 1.การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ปรับเป็นวงเงิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง จะกำหนดตามวงเงินของการซื้อหรือ

จ้าง ให้ปรับเป็นเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทวงวงเงิน) โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิมที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการให้ปรับเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

“มาตรการดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา โดยยังคงคำนึงถึงหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียว ให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่เป็นการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563” นายภูมิศักดิ์กล่าว

ทล.ตั้งเป้าเบิกจ่ายงบ 88%

นายสรวิศ ทรงศิริ โอลิบดีกรมทล. (ทล.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 ทล.ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 88% จากงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดประมาณ 1.13 แสนล้านบาท

ซึ่งในจำนวนนี้เป็นงบลงทุนประมาณ 1.01 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 70% และมากกว่าปี 2561 ด้วย

“การตั้งเป้าหมายไว้ที่ 88% ถือเป็นความท้าทายมาก เนื่องจากงบประมาณปี 2563 ล่าช้าและเหลือเวลาอีกไม่มาก แต่ก็พยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยที่ผ่านมา ทล.เคยเบิกจ่ายได้สูงสุดในปี 2560 ที่ประมาณ 90%” นายสรวิศกล่าว

นายสรวิศกล่าวว่า ในปี 2563 ทล.มีโครงการที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีประมาณ 4,000 โครงการ วงเงินประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีทั้งการขยายถนน รวมถึงการบำรุงรักษาทาง โดยที่ผ่านมาได้มีการออกแบบ และทยอยกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาไว้แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดและเริ่มทยอยประกวดราคาในเดือนเมษายนนี้ จึงคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายนนี้

แบ่งกลุ่มคืนเงินมิเตอร์ไฟ

นายคมกฤช ตันตราภรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยถึงมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟ (มิเตอร์ไฟฟ้า) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท ได้หรือเบื้องต้นกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อทยอยคืนให้ประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็กภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับคืนเงินก่อน จะมีคุณสมบัติที่มีความพร้อม คือ ชื่อผู้ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ตรงกับใบเสร็จค่าไฟฟ้า เพราะถือเป็นเจ้าของโดยตรง และไม่มีประวัติค้างค่าไฟ กลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาถัดมา คือ กลุ่มที่คุณสมบัติมีปัญหา อาทิ ผู้ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้ว กำลังพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร อาทิ ให้ทายาทนำหลักฐานการมาขอรับเงินคืนผู้ซื้อบ้านต่อหรือบ้านมือ 2 ที่ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ กลุ่มนี้อาจต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของมิเตอร์เก่า หากไม่ยินยอม เจ้าของมิเตอร์รายแรกจะได้เป็นผู้รับคืนเงินไป ทั้งหมดจะพิจารณาอีกครั้งเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง

เล็งคืนเงินสด-หักค่าไฟ

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับวิธีการคืนเงินจะเป็นรูปแบบใด ขอหรือในรายละเอียดกับ 2 การไฟฟ้าอีกครั้งวันที่ 13 มีนาคมนี้ ซึ่ง สกพ.มองว่าควรคืนเงินในรูปแบบเงินสด เพื่อให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล แต่ต้องสอบถามทั้ง 2 การไฟฟ้าอีกครั้งว่าจะคืนเงินสด หรือหักกับค่าไฟแต่ละเดือนและเบื้องต้นกำหนดการรับเงิน 2 รูปแบบ คือ รับคืนเงินที่สาขา 2 การไฟฟ้า หรือคืนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งแต่ละพื้นที่ความสะดวกในการรับคืนเงินต่างกัน อาทิ กฟน.ดูแลกลุ่มผู้ใช้ไฟในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ อาจสะดวกรับคืนเงินในรูปแบบแอปพลิเคชัน ขณะที่ กฟภ.ดูแลพื้นที่ต่างจังหวัด อาจสะดวกเดินทางรับคืนเงินเอง และหลักฐานการรับคืนเงินต้องไม่ยุ่งยาก อาทิ นำบัตรประชาชนมายื่น ทั้งนี้ 2 การไฟฟ้าจะประกาศเกณฑ์ และรายชื่อเป็นทางการต่อไป

“เกณฑ์การคืนเงินต้องรัดกุม เพราะมีจำนวนผู้ได้รับคืนเงินถึง 21.5 ล้านราย ถ้าทำไม่ดีจะถูกต้องไม่ได้ และการคืนเงินต้องคืนให้ทุกคน ไม่เช่นนั้นจะมาร้องเรียนกันอีก ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด 2 การไฟฟ้าจะประกาศเร็วๆ นี้” นายคมกฤชกล่าว

นายคมกฤชกล่าวว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 5,120 ล้านบาท ในการบริหารจัดการเพื่อตรึงค่าเอฟที

“คาดว่าจะวง 3 คือ กันยายน-ธันวาคม 2563 มีโอกาสตรึงค่าไฟเช่นกัน เพราะมีเงินบริหารจัดการเหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท และราคาพลังงานโลกอ่อนตัวลง แต่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท หากอ่อนค่าต้นทุนพลังงานจะแพงขึ้นเพราะนำเข้าเป็นหลัก” นายคมกฤชกล่าว

จ่อใช้เงินกองทุนช่วยแล้ง

นายคมกฤชกล่าวว่า สำหรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ กกพ.และ 2 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พิจารณาแนวทางลดค่าไฟงวดปี 3 เดือนคือ เมษายน-มิถุนายน 2463 ในอัตรา 3% หรือประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยนั้น กกพ.และ 2 การไฟฟ้าจะเร่งหารือร่วมกัน เพื่อสรุปแนวทางดำเนินการและจะประกาศลดค่าไฟฟ้าอย่างเป็นทางการตามมติ ครม.ต่อไป ส่วนการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 4,000 ล้านบาทแก้ภัยแล้ง อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการดำเนินการ

นายประเทศ ศรีชมภู รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า การคืนค่าประกันจะเป็นไปตามขนาดแอมป์ของมิเตอร์ คือ ขนาด 5 แอมป์ 15 แอมป์ 30 แอมป์ ได้คืน 300 บาท 2,000 บาท และ 4,000 บาท ตามลำดับ ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็ก ค่าประกัน อยู่ที่ 6,000-8,000 บาท หากแยกแล้วผู้ที่อยู่ในเขต กฟน.คือ กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี จะได้รับเงินคืน 3.89 ล้านบาท วงเงิน 13,581 ล้านบาท พื้นที่ กฟภ. จะได้รับเงินคืน 19,987 ล้านบาท จำนวน 19.5 ล้านราย และจากนโยบายคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟ ในส่วนของผู้ขอใช้ไฟฟ้ายาวใหม่จะไม่ต้องจ่ายค่าประกันแล้ว จะจ่ายเพียงค่าตรวจสายไฟฟ้าประมาณ 100-1,500 บาทต่อมิเตอร์ ขึ้นอยู่กับ

ขนาดแอมป์ คาดว่าทั้งหมดจะประกาศเริ่มดำเนินการภายในเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน

‘ดีดีบิไทย-ผอ.สุวรรณภูมิ’ไขก๊อก

นายณิธินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ขณะนี้ น.ท. สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย โดยหนังสือลาออกขอให้ผลบังคับ 16 เมษายน 2563 โดยเหตุผลที่ขอลาออก คือ ขอแสดงความรับผิดชอบที่บริหารจัดการศูนย์ EOC ไม่ดี จนมีกรณีนี้หลุดออกไปจากการคัดกรอง

นายณิธินัยกล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ตนจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ด้วยนั้น ในเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะยังมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องเร่งดำเนินการในการผลักดันโครงการขยายขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับขณะนี้ต้องเร่งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประการในขณะนี้ ประกอบกับตนยังอยู่ในช่วงสัญญาจ้าง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจาก ทอท. ว่า ผอ.สุวรรณภูมิลาออก แต่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ขณะนี้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย ได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว และจะมีผลในวันที่ 1 เมษายนนี้